



“เรื่องต้องรู้ของสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ชุดแรก”

นางสาวอัญมณี สัจจาสัย
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย

บทความนี้ใช้เพื่อนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
รายการเจตนารมณ์กฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องต้องรู้ของสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ชุดแรก

นางสาวอัญมณี สัจจาสัย
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ผู้เรียบเรียง

บทนำ

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในระบบการเมืองไทยในอดีต มีการกำหนดรูปแบบ ที่มา และอำนาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายแบบ ในอดีตเราเคยมีสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ในยุคที่สมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้มีอำนาจ มีแต่เพียงการทำหน้าที่คอยเสนอแนะ ทักท้วง เสมือนเป็น “สภาตรายาง” หรือ “สภาที่ปรึกษา” แต่ไม่สามารถระงับ ยับยั้ง แต่งตั้ง ถอดถอน การดำเนินงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรได้

จากนั้นในยุคปฏิรูปการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในการกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่งตั้งองค์การอิสระ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกวุฒิสภาในยุค ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ จึงได้มาผ่านการเลือกตั้งที่ใช้ “เขตพื้นที่” เป็นฐาน เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยแต่ละจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตัวเอง จังหวัดละ ๑ คน

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากเขตพื้นที่เป็นฐาน สมาชิกวุฒิสภาจึงมีที่มาจากฐานเสียงเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทำให้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด จึงเป็นผู้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ให้การสนับสนุน หรือเป็นญาติพี่น้อง สามีภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าของพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่หวังจะให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอิสระ จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และยังถูกผู้มีอำนาจในรัฐบาลแทรกแซงในที่สุด

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่และที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม่ ให้สมาชิกวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้งและสรรหาอย่างละครึ่ง

ต่อมาในปี ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ขึ้นตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ฉบับ ๒๕๕๗ เพื่อให้ สนช. ทำหน้าที่เสนอเห็นชอบ และกลั่นกรองกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน ๒๒๐ คน โดยวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีบรมราชโองการแต่งตั้ง สนช. เป็นครั้งแรกจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยทหารทั้งในและนอกราชการทั้ง ๓ เหล่าทัพ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา, อดีตสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง, อธิการบดี และนักธุรกิจ

และ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ มีบรมราชโองการแต่งตั้ง สนช. เพิ่มอีกจำนวน ๒๘ คน ทั้งนี้การประกาศรายชื่อ สนช. รอบแรกจำนวน ๒๐๐ คน เพราะมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และมีบางส่วนลาออกไปเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี ทำให้เหลือ สนช. ๑๙๒ คน การแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้ สนช. มีจำนวนครบ ๒๒๐ คน

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นควรรู้ถึงที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเฉพาะกาล หรือสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก

ในวาระเริ่มแรก ตามบทเฉพาะกาลของแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน มาจากการคัดเลือก ๒๔๔ คน และแต่งตั้ง ๖ คน โดยมาจาก ๓ ส่วน คือ

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดให้มีการเลือก สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๐๐ คน จาก ๑๐ กลุ่มอาชีพ ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จากนั้นนำรายชื่อเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือ ๕๐ คน (ซึ่งการเปิดรับสมัครองค์กรต่าง ๆ ลงทะเบียน องค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจำนวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้ว นำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือ จำนวน ๑๙๔ คน

๓. มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง จำนวน ๖ คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน จากนั้นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจำนวน ๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี และหากอยู่ครบวาระ สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่สอง จะมีจำนวน ๒๐๐ คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ ๕ ปี เป็นได้วาระเดียว มาจากการเลือกกันเองของประชาชนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน ๒๐ กลุ่ม จากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วม หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคม เช่น ด้านการบริหาร ด้านความมั่นคง หรือการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข โดยผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา แต่ละกลุ่มอาชีพจะต้องคัดเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับประเทศ ให้ได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพกลุ่มละ ๑๐ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เช่น

๑. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีในวันสมัครรับเลือก
๒. ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓. ไม่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๕. ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือในองค์กรอิสระ

๖. เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตเลือกตั้ง

๗. ห้ามคนที่เคยเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี ส.ส. ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งนั้นๆ ที่กล่าวข้างต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี

๘. ห้าม สมาชิกวุฒิสภา เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในคราวเดียวกัน หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใด ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ

หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดแรก

๑. กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) : พิจารณา/ยับยั้งร่างกฎหมายพิจารณาพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๒. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติ

๓. เลือกนายกฯ - ปลดเลือกนายกฯ คนนอก **หน้าที่สำคัญ ส.ว.ชุดแรก** : สำหรับอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ นั้น ส.ว.เฉพาะกาล หรือ สมาชิกวุฒิสภาชุดแรก มีหน้าที่ที่สำคัญซึ่งสืบเนื่องมาจากคำถามพ่วงประชามติ คือ การมีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๒ ระบุว่า การให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง ๕ ปีแรก ให้กระทำที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยจะต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา ในรัฐธรรมนูญ ๖๐ กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ๕๐๐ คน และ สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน รวมสมาชิกทั้งสองสภาคือ ๗๕๐ คน โดยปกติการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่รัฐธรรมนูญ ๖๐ กำหนดให้ สมาชิกวุฒิสภา กับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ร่วมกันเลือกนายกฯ ด้วยเหตุนี้ สมาชิกวุฒิสภา จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในเลือกนายกฯ ไม่ว่าจะเป็ “นายกคนใน” และ “นายกคนนอก”

๔. **ติดตามแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ** : สมาชิกวุฒิสภา จะเป็นส่วนหนึ่งในกลไกควบคุมรัฐบาลให้บริหารประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องแถลงนโยบาย เสนอบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับตัวยุทธศาสตร์ คสช. และรัฐบาลต้องแจ้งผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คสช. ทุกสามเดือนต่อรัฐสภา ถ้าหากรัฐบาลไม่ทำตามไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น หน่วยงานรัฐทำงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คสช. อันเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ สมาชิกวุฒิสภาทราบ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัดสิน หากถูกตัดสินว่ากระทำผิด ครม. จะต้องพ้นจากหน้าที่ ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตหรือสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๑๐ ปี และอาจถูกฟ้องฐานทุจริตต่อหน้าที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี

๕. **ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ** : โดยมีอำนาจให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๖. **ให้อำนาจ สมาชิกวุฒิสภา ตรวจสอบนักการเมืองเพิ่มเติม** : คือให้ สมาชิกวุฒิสภา ๑ ใน ๑๐ สามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภา ๑ ใน ๑๐ สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการเสนอ แปรญัตติ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของนักการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิลงเลือกตั้ง อีกทั้งถ้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ได้ยับยั้ง ก็สามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ ครม. พ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดได้

๗. **หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๖๐ ต้องให้สมาชิกวุฒิสภา ยินยอมก่อน** : การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีการวางเงื่อนไขสำคัญตั้งแต่เริ่มว่าต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ การกำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ เป็นเงื่อนไขใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาก่อน ดังนั้นแม้จะมีพรรคการเมืองใดได้เสียงท่วมท้นจากประชาชนก็ไม่สามารถถ่วงน้ำหนักที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ หากสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ไม่ยินยอม

บทสรุป

สำหรับปฏิทินเบื้องต้น ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมีจำนวน ๒๕๐ คนนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ สำนักงาน กกต. จังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียนองค์กรที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือก สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๐ วัน

และหลังจากนั้น กกต.จังหวัด ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรฯ ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการลงทะเบียน และหากพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จากนั้นดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ทั้งนี้ภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแจ้งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของแต่ละกลุ่มแต่ละวิธีสมัคร รวม ๒๐๐ คน เพื่อให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน และคัดเลือกอีก ๕๐ คน เป็นบัญชีสำรอง โดยนำ ๕๐ คนนี้ไปรวมกับ ๑๙๔ คน ที่คณะกรรมการสรรหา สว. เสนอต่อ คสช. ให้คัดเลือก และอีก ๖ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. รวม สว.ชุดแรก จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน

จากนั้นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจำนวน ๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูงเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย ในการ

ตรากฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และคัดกรองบุคคล นักการเมือง หรือคนดีทำงาน
ในองค์กรสำคัญ ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

และแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ก็ถูกระบุ
ในรัฐธรรมนูญให้อำนาจนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทย เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีความโปร่งใส มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และต้องการให้ปลอดจากความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมือง
เพื่อไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ถูกกล่าวหาว่าเป็นสภาผู้ฉ้อโกง สภาพี่น้อง หรือสภาพวกพ้อง
ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

บรรณานุกรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรก ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ , สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=28

ก่อนเลือกตั้ง 8 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ ส.ว. , สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

<https://ilaw.or.th/node/3350>

คู่มือเครือข่ายพลเมืองเฝ้าระวังรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง , สืบค้นเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20180424094724.pdf

นัยทางการเมือง !! กับที่มา ส.ว.ชุดเฉพาะกาล - ส.ว.ชุดแรก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 “เลือกนายๆ – ปลดล็อกนายๆ คนนอก” , สืบค้นเมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

<https://thaipublica.org/2018/07/senate-election-system-in-thailand-2560/>

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ , สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม

๒๕๖๑ จาก [http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law135-](http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law135-120961-1.pdf)

[120961-1.pdf](http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law135-120961-1.pdf)

พลิกดู ‘กฎหมายเลือกตั้ง’ เผย ส.ว.แต่งตั้ง แต่มีอำนาจเลือกนายๆได้ เหมือน ส.ส.? , สืบค้นเมื่อ ๑๗ ตุลาคม

๒๕๖๑ จาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_1564871

ส่องที่มา 'ส.ว.' ยุค 'คสช.' ตัวแปรเลือก "นายๆ!!!" , สืบค้นเมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

<https://www.thaipost.net/main/detail/18355>